

BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH

Số: 207 -KH/TĐTN- VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tây Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Tỉnh đoàn năm 2020

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ, ngày 26/3/2018 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Tây Ninh về “Tiêu chí đánh giá, xếp loại hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ đối với các huyện, thành phố và các sở, ngành tỉnh”;

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện dân chủ tại cơ quan Tỉnh đoàn năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và lãnh đạo cơ quan đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, tập trung dân chủ trong phân công, theo dõi, đôn đốc các ban chuyên môn, văn phòng, đoàn thể trong cơ quan.

Công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan; phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chăm lo phát triển đời sống cho thanh niên, đáp ứng được yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.

Thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm tra, giám sát trong phòng ngừa, ngăn chặn và chống lại các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được thực hiện thường xuyên, liên tục thành nề nếp, thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế dân chủ. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ. Phát huy sức mạnh của đơn vị và các tổ chức đoàn thể cơ quan trong việc thực hiện Quy chế dân chủ đối với hệ thống tổ chức Đoàn các cấp.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:

1. Công tác tuyên truyền

Quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động cơ quan thực hiện nghiêm túc những quy định trong quy chế dân chủ của cơ quan. Thông qua các phiên họp giao ban cơ quan cơ quan hằng tuần, tháng chỉ đạo các ban chuyên môn, văn phòng biên soạn một số nội dung trọng tâm, cốt lõi của các văn bản pháp quy về dân chủ, việc thực hiện việc công khai, minh bạch theo định hướng của Trung ương Đoàn, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công đoàn viên chức tỉnh... đồng thời đăng tải các văn bản mới liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ trên hệ thống Tic-office, Website của Tỉnh đoàn để CBCC, người lao động cơ quan nắm thông tin thực hiện.

2. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC tại cơ quan đảm bảo chất lượng, hiệu quả

Phối hợp với Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020, theo dõi và đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác cán bộ Đoàn”, chấn chỉnh phong cách, lễ lối làm việc, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ đoàn viên thanh niên, nhân dân của cán bộ Đoàn cấp tỉnh

Triển khai các nội dung cần công khai, lấy ý kiến cán bộ công chức, người lao động như: công khai kinh phí hoạt động cơ quan, lấy ý kiến quy chế chi tiêu nội bộ, lấy ý kiến nhân sự chủ chốt tại cơ quan, thực hiện nghiêm túc các phiên làm việc giữa Đảng ủy Tỉnh đoàn với các đoàn thể cơ quan, các phiên quần chúng góp ý đảng viên 6 tháng và năm....

Tiếp tục thực hiện việc lấy ý kiến của huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đối với các ban chuyên môn, văn phòng Tỉnh đoàn, UV. Ban thường vụ tỉnh đoàn và công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực tỉnh đoàn thông qua hình thức đánh giá bằng phiếu điểm gồm các nội dung như: về tư tưởng, về đạo đức lối sống, việc phối hợp với cơ sở, tác phong khi đi cơ sở, các nhận xét, đánh giá kèm theo... gửi trực tiếp về cho đồng chí bí thư tỉnh đoàn nắm. Đây là một trong các kênh thông tin, điều kiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các ban chuyên môn, UV. Ban thường vụ và thường trực tỉnh đoàn trong năm.

Công khai các nguồn Tài Chính của Đoàn, nguồn ngân sách, chi tiêu công theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ, quy định của Pháp luật đồng thời có giải trình, làm rõ các thắc mắc việc thanh quyết toán các nguồn kinh phí, tạo điều kiện để cán bộ công chức được tham gia giám sát, quản lý. Ban hành quyết định số 333A-QĐ/TĐTN-VP ngày 02/01/2020 về “Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020” công bố mức phân bổ kinh phí hoạt động phong trào đoàn rộng rãi trên tic-office,

website Tỉnh đoàn để các ban chuyên môn, văn phòng và các đơn vị trực thuộc nắm, thực hiện.

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành; tinh giảm các văn bản, thủ tục hành chính; kịp thời thông tin các quy định, quy trình, cơ chế, chính sách, thông báo kết luận các phiên họp cơ quan Tỉnh đoàn, họp Thường trực, họp Ban Thường vụ, họp Ban Chấp hành định kỳ hoặc đột xuất (nếu có sự thay đổi) phù hợp với quy định.

Tiến hành phân công, đánh giá và phân loại cán bộ trong Ban, Văn phòng định kỳ hằng tháng để đề xuất biểu dương, nhân rộng những cá nhân, tập thể nổi bật đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, Bí thư và Phó bí thư Tỉnh đoàn đối với cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên theo quy định.

Thông qua các chuyên mục trên fanpage Tỉnh đoàn, cổng thông tin điện tử của tỉnh, các phiên Hội nghị giao ban công tác Đoàn hằng quý...ban chuyên môn, văn phòng trực tiếp tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn các giải pháp giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên địa phương đối trong quá trình thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên thanh thiếu nhi trong Đại hội Châu ngoan Bác Hồ giai đoạn 2020 – 2025.

Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn thực hiện đảm bảo chủ trương 1 + 2 (mỗi cán bộ Đoàn phải có thời gian đi công tác tại cơ sở ít nhất 2 tháng/năm) với nội dung đăng ký kèm thời gian đi cơ sở cụ thể. Qua đó, nắm bắt tâm tư, khó khăn của các cấp bộ Đoàn trong triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, định hướng dư luận đối với những sự vụ, sự việc có tính chất nóng, đột xuất.

Định kỳ trong các phiên họp giao ban cơ quan tỉnh đoàn hằng tháng, hội nghị CBCC 06 tháng và năm; các đồng chí Bí thư và Phó bí thư Tỉnh đoàn sẽ gặp gỡ, trao đổi có định hướng cho các ban chuyên môn, văn phòng, các đơn vị trực thuộc; đồng thời nhận xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, tuyên dương CBCC, các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng đồng thời có phê bình, nhắc nhở đối với cá nhân, tập thể chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn nhiều chể...

4. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo tỉnh

Tham mưu cho Đảng ủy, Thường trực tỉnh đoàn thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan.

Phối hợp Công đoàn cơ sở chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị CBCC 06 tháng đầu năm 2020 và năm 2021

Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ của các đơn vị trực thuộc, các ban, văn phòng tại cơ quan tỉnh đoàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Văn phòng là bộ phận thường trực tham mưu, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đề ra trong kế hoạch. Định kỳ tham mưu báo cáo sơ kết 6 tháng và năm gửi về Ban Dân vận theo đúng quy định.

Giao các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở cơ quan Tỉnh đoàn triển khai thực hiện tại Ban chuyên môn, Văn phòng và địa bàn được phân công phụ trách năm 2020.

CBCC – NLĐ và các đoàn thể trong cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo nội dung đề ra.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Tỉnh đoàn năm 2020.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN ^{nh2}



Võ Quốc Khánh

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Công đoàn viên chức tỉnh;
- Huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc (để nắm);
- Các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn (th/h);
- Lưu Vp, website Tỉnh đoàn;